

UBND HUYỆN DẦU TIẾNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99 /PGDDĐT-TH

Dầu Tiếng, ngày 23 tháng 5 năm 2024

V/v triển khai chương trình giáo
dục Kỹ năng sống và hoạt động
giáo dục STEM/STEAM

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS;
- Hiệu trưởng trường TH-THCS Long Tân.

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT- BGDDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Công văn số 463/BGDDĐT-GDTrH ngày 28/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 909/BGDDĐT-GDTrH ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 969/SGDDĐT-GDTrH ngày 09/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường;

Căn cứ Công văn số 586/SGDDĐT-GDMNTH ngày 21/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 3104/SGDDĐT-GDTrH ngày 06/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục hướng dẫn tổ chức giảng dạy nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình GDPT 2018 và Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh cấp Trung học;

Căn cứ Công văn số 153/SGDDĐT-GDMNTH ngày 16/01/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học kể từ năm học 2023-2024.

Nhằm định hướng và triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục STEM/STEAM trong nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng cho phép các trường Tiểu học, THCS và trường TH-THCS trực thuộc triển khai chương trình giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục STEM/STEAM năm học 2024- 2025, như sau:



1. Đối với các đơn vị triển khai giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục STEM/STEAM

Có giấy phép hoạt động, đảm bảo tính pháp lý và tổ chức giảng dạy theo đúng chương trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chấp hành đúng các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước, của ngành GDĐT; không lợi dụng để tuyên truyền các hoạt động tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Khi triển khai chương trình giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục STEM/STEAM tại các trường, phải thực hiện đúng nguyên tắc hợp tác, thỏa thuận, tự nguyện.

Báo cáo việc thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo để quản lý và theo dõi hợp đồng liên kết với các trường.

2. Đối với các đơn vị trường học

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục STEM/STEAM vào giảng dạy trong nhà trường, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo để đánh giá chất lượng chương trình nhằm định hướng, triển khai rộng rãi đến tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học thuộc chương trình chính khóa. Số lượng, thời lượng tiết học phải đảm bảo theo quy định của Chương trình GDPT 2018.

Việc phối hợp thực hiện giữa các bên phải có bản hợp đồng dựa trên nguyên tắc hợp tác, thỏa thuận, tự nguyện. Sau khi ký kết hợp đồng, lưu trữ hồ sơ ký kết nhằm quản lý và thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu, chịu sự thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện chương trình giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động giáo dục STEM/STEAM của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Tạ Tấn Tuấn